



ชื่อ นางสาวพนิดา มิสรา

การศึกษา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 8 ปีการศึกษา 2553

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อาชีพ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี

ความทรงจำที่มีต่อโรงเรียนยังไม่ลืมเลือนไปไหนเลยคะนึกถึงที่ไรมีแต่ความสุข โรงเรียนแห่งนี้
ขัดเกลาเด็กที่จะจบออกไปให้เป็นที่ต้องการของสังคม รู้จักการวางตัวในสังคม สมัยตอนที่เรียนอยู่นั้น
คนอื่นอาจจะมองว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนของลูกคนมีตังค์ เรียนไปวันๆ ไม่มีความสามารถอะไรมากมาย
แต่ความจริงแล้ว ไม่ใช่เลยคะ อยากบอกว่า เราไปเรียนเราได้อะไรมากกว่าไปเรียน ได้ประสบการณ์ในการ
ทำกิจกรรม คุ่มกับที่เราเสียเงินมาเรียน อยากจะขอบคุณซิสเตอร์ใหญ่และคุณครูทุกคนที่อบรมสั่งสอน
ตอนนั้นอาจจะเด็กที่ไม่ค่อยทำกิจกรรม ไม่ค่อยเข้าหาคุณครู ไม่ค่อยเด่นเหมือนเพื่อนคนอื่นๆ แต่ก็ได้
ประสบการณ์จากกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมาเยอะแยะเลยคะ อยากขอบคุณ คุณครูเตี๊ยะ มาสเซอร์
สมเกียรติ มาสเซอร์เทวินทร์ มาสเซอร์ไอ้ต๊ะ และคุณครูคนอื่นๆด้วย สำหรับประสบการณ์ชีวิต ต่างๆ
คำสอนที่คุณครูให้มา ศิษย์ยังจดจำได้เสมอ และนำมาใช้จนถึงทุกวันนี้ ความทรงจำต่างๆยังไม่เคยลืมเลือน
ความประทับใจที่มีต่อเพื่อนๆ อาจจะเป็นเพราะว่ามีเพื่อนไม่ค่อยเยอะ เป็นคนที่ไม่ค่อยมีบทบาทในสังคม
ในตอนนั้น แต่ เพื่อนๆร่วมรุ่นด้วยกันทุกคน ล้วนเป็นความทรงจำและความประทับใจของหนูคะ ขอคุณ
เพื่อนๆสำหรับมิตรภาพที่มีให้ตลอดมา อยากจะบอกว่า เพื่อนแท้มักจะค้นพบสมัยตอนเรียน ม.ปลายนี้
แหละ จนทุกวันนี้ ยังติดต่อกัน เป็นเพื่อนสนิทกันมา ภูมิใจที่ได้มาเรียนที่นี่ ภูมิใจที่เป็นเลือดชมพู-ขาว

สุดท้ายนี้ อยากจะฝากบอกน้องๆว่า ตั้งใจเรียนความสำเร็จไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อม ถ้าเรามีความ
พยายามโรงเรียนนี้ให้อะไรน้องๆมากมาย ตอนที่พี่จบมาที่รู้สึกขอบคุณมากๆ เพราะ เราได้ประสบการณ์จาก
โรงเรียน ได้ทักษะการเรียนที่ดี ภูมิใจเถิด ที่ได้เป็นเลือดชมพู-ขาว อยากจะบอกว่า มารีให้ประสบการณ์
กับคุณได้มากกว่าที่คิด ขยันทำกิจกรรมและที่สำคัญต้องขยันเรียนแล้วน้องๆจะไม่เสียใจ สู้นะคะสำหรับ
น้องๆที่ใกล้จะถึงฝั่งฝันแล้ว ตั้งใจแน่วแน่ ค้นพบสิ่งที่ใช่ๆ เลือกในสิ่งที่รัก ในสิ่งที่ชอบ แล้วเราจะเรียน
อย่างมีความสุข ยิ่งค้นพบตัวเองได้เร็วเท่าไร เราจะเลือกเส้นทางของเราได้เร็วเท่าไร สู้ๆนะคะ น้องๆ
อันเป็นที่รัก